

ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI PHỐI HỢP CÙNG PHƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Trước tình trạng mưa lũ kéo dài gây ngập lụt, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, ngày 11/9 đoàn trường đã huy động lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ trên địa bàn, chung tay khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên chiều tối ngày 10/9/2024 một số đoạn đê trên địa bàn quận Long Biên nước dâng cao, có nguy cơ bị tràn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, các lực lượng cơ động và dân quân, đoàn thanh niên đã tích cực phối hợp với nhân dân địa phương dầm mưa đắp đê ngăn lũ.

Sau khi nhận được thông tin của địa phương về tình hình mưa lũ xảy ra tại địa bàn, với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, “Tất cả vì bình yên cuộc sống của nhân dân”, Đoàn trường THCS Phúc Lợi gồm các đồng chí: **Nguyễn Đức Quân, Trần Minh Sơn, Nguyễn Trung Sơn, Ngô Hương Quỳnh** đã kịp thời phối hợp với dân quân tự vệ, nhân dân và các lực lượng chức năng tiến hành những biện pháp gia cố, chống vỡ đê, ngăn lũ, các lực lượng đã dùng hàng trăm bao cát để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch, bị xoáy nước đánh sạt lở.

Ban chỉ đạo công tác chống sạt đê cũng yêu cầu các đơn vị trường học, cơ quan và nhân dân thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của mưa, bão và mực nước trên sông Đuống, tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân ở những vùng thấp có khả năng bị úng, ngập biết để di dời tài sản, phương tiện, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Sau khi gia cố, chống sạt, Ban chỉ đạo cũng bố trí lực lượng theo dõi, ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa lũ để kịp thời khắc phục, xử lý.

Xin trân trọng cảm ơn sự đoàn kết đồng lòng của các đồng chí Đoàn thanh niên nhà trường đã không quản ngại khó khăn, nhanh chóng tham gia và đóng góp một phần sức lực cho công tác phòng chống bão lũ trên quê hương Phúc Lợi.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:







